

QUY HOẠCH TỈNH THÁI BÌNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Hướng tới trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu vùng đồng bằng sông Hồng

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 xác định: “**Đẩy mạnh nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối bền vững các chuỗi giá trị trong, ngoài tỉnh và toàn cầu, tạo sức bật và đem lại sự đột phá mới trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh**”. Do vậy, quy hoạch khu và vùng nông nghiệp sản xuất theo hướng xanh, sạch, ứng dụng công nghệ cao với cơ sở hạ tầng thiết yếu là việc cần được triển khai sớm nhằm tạo “bộ khung” để đầu tư nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao.



Mô hình cấy lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi tôm tại xã Nam Cường (Tiền Hải).

Hình thành tư duy làm nông nghiệp hiện đại

Xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao là hướng đi chủ đạo và lâu dài, những năm qua, ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên

truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình sản xuất bảo đảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. Từ đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp “xanh” đã xuất hiện, cho hiệu quả kinh tế cao.

Xuất phát từ một mô hình chuyển giao do ngành khuyến nông và Trung tâm Nghiên cứu vật Đại Xuyên (Viện Chăn nuôi) triển khai tại Tiền Hải, anh Ngô Văn Duẩn và các thành viên HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, nông dân gọi loài thủy cầm này là “thần tài” tại vùng bãi ngang ven biển này.

lên thành sản phẩm OCOP nổi tiếng. Anh Ngô Văn Duẩn, Giám đốc HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên cho biết: Sở dĩ vịt biển, trứng vịt biển Đông Xuyên được thị trường đón nhận với giá bán cao hơn ngoài thị trường bởi sản phẩm làm ra có sự khác biệt, sự đồng đều cao. Đặc biệt là duy trì được chất lượng ổn định với những bí quyết rất riêng trong thức ăn và ứng dụng chế phẩm vi sinh. Ngay từ ngày đầu, ngoài quy trình chăn nuôi của Trung tâm Nghiên cứu vật Đại Xuyên, HTX còn bổ sung chế phẩm AM tối của Học viện Nông nghiệp Việt Nam vào nước uống. Thức ăn cho vịt đẻ và vịt thịt cũng được đặt sản xuất riêng tại công ty ở Hải Dương. Việc đưa vi sinh vào nước uống sẽ giúp hệ thống tiêu hóa của vịt tốt hơn, hấp thụ dinh dưỡng nhiều hơn. Ngoài ra, HTX còn dùng chế phẩm sinh học là vi sinh để đưa vào làm công thức tối mật ong ứng dụng trong phòng

bệnh cho vịt. Năm 2023, doanh thu của HTX đạt khoảng 33,5 tỷ đồng, trong đó vịt biển và trứng vịt Đông Xuyên đạt 23 tỷ đồng. Với cách làm bài bản từ khâu chọn con giống, thức ăn và áp dụng quy trình chăn nuôi VietGHAP, mô hình chăn nuôi vịt biển của HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên mang lại hiệu quả kinh tế cao, nông dân gọi loài thủy cầm này là “thần tài” tại vùng bãi ngang ven biển này.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thái Bình đã xác định rõ, kinh tế các-bon thấp là hướng đi mới và là cơ hội để địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông sản bền vững toàn cầu. Ở nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang hình thành các mô hình áp dụng khoa học công nghệ, quy trình kỹ thuật canh tác tiết kiệm nhiên liệu vận hành máy nông nghiệp, hạn chế sử dụng phân bón hóa học,

thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Tiêu biểu có mô hình canh tác lúa cải tiến SRI điển hình ở các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy. Riêng giai đoạn 2017 - 2020, với sự hợp tác của Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), sự vào cuộc của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, sự đồng thuận của người dân, các địa phương đã triển khai thành công dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính (AVERP)”, trong đó có 52 xã với 54 HTX của 8 huyện, thành phố tham gia áp dụng gói công nghệ của các đơn vị với diện tích được áp dụng 2.356,65ha (năm 2020). Nhìn chung, 9 gói công nghệ đã được thực hiện có năng suất trung bình tăng 26% và phát thải khí nhà kính giảm 12,5% so với phương pháp canh tác truyền thống, được người dân đánh giá cao về tính hiệu quả. Ngoài ra, trong lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh có khoảng 200ha đất canh tác theo hướng thuận thiên có giá trị kinh tế cao tạo sự cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học. Còn với lĩnh vực chăn nuôi, toàn tỉnh có trên 18.000 công trình biogas xử lý chất thải chăn nuôi. Nhiều trang trại chăn nuôi có quy mô lớn đã sử dụng các công trình biogas loại lớn (từ 30m³ đến 200m³) lắp đặt liên hoàn hoặc xây dựng hồ khí sinh học bằng bạt nhựa HDPE có thể tích trên 2.000m³ để xử lý triệt để phế phẩm chăn nuôi, đồng thời tạo ra nguồn khí sinh học phục vụ đun nấu, chạy máy phát điện, vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa giảm phát thải khí ra môi trường.

Nhân lên những vùng nông nghiệp “xanh”

Theo GS, TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lành đạo học và Chính

sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Về nông nghiệp, Thái Bình có rất nhiều dự án để phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp các-bon thấp. Trên thực tế, tỉnh đã và đang triển khai nhiều mô hình liên quan đến vấn đề này và đã có hiệu quả. Để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường, hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu, Thái Bình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích kinh tế, hiệu quả môi trường của sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp. Và hơn hết là quyết tâm chính trị, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng cần có cơ chế, chính sách hợp lý để thu hút người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia.

Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh xác định đến năm 2050 Thái Bình phấn đấu trở thành một trong những tỉnh có nền nông nghiệp phát triển, hiện đại, nền nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thêm: Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức về liên kết vùng phát triển hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp trong nông nghiệp. Tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính

sách khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng một số mô hình thí điểm, từ đó phát triển hệ sinh thái cho vùng sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp các-bon thấp ngay từ khâu trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến, tạo nên một vòng tròn khép kín tổng thể, tích hợp đa giá trị.

Đối với sản xuất lúa gạo, đồng bộ áp dụng quy trình thâm canh lúa theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất; sản xuất gắn kết với bảo vệ môi trường và nuôi thủy sản trong ruộng lúa, tạo sản phẩm lúa an toàn. Trong chăn nuôi, tổ chức các vùng chăn nuôi tập trung, vùng chế biến sản phẩm chăn nuôi xa khu dân cư tập trung, phát triển chăn nuôi công nghiệp áp dụng công nghệ cao tại các trang trại, doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực thủy sản, hiện đại hóa quy trình sản xuất, tập trung phát triển các sản phẩm chiến lược như tôm, nhuyễn thể, rươi, sản phẩm nuôi lồng bè theo 2 hướng: nuôi công nghiệp và hiện đại hoặc nuôi hữu cơ thân thiện với môi trường, hình thành vùng chuyên canh với khoảng 1.000ha lúa rươi ven sông.

Ứng dụng công nghệ cao được xem là chìa khóa để ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Muốn nông nghiệp Thái Bình phát triển bền vững, cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ tiên tiến và công nghệ cao là khâu đột phá, then chốt. Ngoài ra, phải thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, có thực lực đầu tư vào nông nghiệp để dẫn dắt khâu sản xuất, định hướng thị trường, tạo động lực để phát triển nông nghiệp. Đó là mục tiêu, chiến lược dài hạn để đưa nông nghiệp - nông dân - nông thôn của tỉnh phát triển bền vững.

NGÂN HUYNH

Kiến Xương

Doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh



Người lao động làm việc tại HTX Dệt dũi Nam Cao.

Ngày từ đầu năm 2024, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Kiến Xương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp, duy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái, gần 2.000 công nhân đã đi làm trở lại ngay từ những ngày đầu năm, nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nhân Phí Thị Hiền phấn khởi chia sẻ: Ngay trong những ngày làm việc đầu năm, chúng tôi đều có việc làm ổn định, ai cũng háng say sản xuất để bảo đảm sản lượng được giao. Lãnh đạo Công ty đã thăm hỏi, động viên, mừng tuổi cho người lao động để lấy may mắn. Sự quan tâm của DN không chỉ tạo động lực để chúng tôi háng say làm việc mà còn góp phần ổn định quan hệ lao động tại đơn vị. Tôi chúc Công ty

sẽ ngày càng phát triển và chăm lo nhiều hơn nữa đời sống cho người lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc nhà máy may thuộc Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái (cụm công nghiệp Thanh Tân) khẳng định: Xác định năm 2024 còn nhiều khó khăn song với khát khao đổi mới, cán bộ, công nhân viên nhà máy sẽ quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, đạt được những mục tiêu trung hạn và dài hạn. Năm 2024 sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng doanh thu 10%. Để làm được điều này chúng tôi sẽ không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thêm nhà máy. Do đó, DN rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo huyện Kiến Xương.

Không khí nhộn nhịp, tinh thần quyết tâm còn thể hiện ở các làng nghề trên địa bàn huyện. Tới HTX Dệt dũi Nam Cao, gần 200 lao động đã trở lại thực hiện các công đoạn kéo dũi, xe tơ, đánh ống, đánh thớ, dệt vải...

âm thanh vang vọng cả làng nghề. Bà Hoàng Thị Hương cho biết: Tôi đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn có việc làm ổn định nhờ nghề truyền thống, được làm các công đoạn như kéo sợi, đánh ống, xe tơ là niềm vinh dự và tự hào bởi mình đã góp phần nhỏ vào việc duy trì nghề của ông cha để lại. Vì thế, còn sức khỏe là tôi còn làm và quyết tâm làm để HTX ngày càng phát triển.

Bà Lương Thanh Hạnh, Giám đốc HTX Dệt dũi Nam Cao chia sẻ: Điều tôi cảm thấy vui nhất là đã được đồng hành cùng bà con để khôi phục nghề dệt dũi, được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mua sắm, trong đó có khoảng 10.000 lượt khách ở hơn 30 nước đến tham quan, trải nghiệm các công đoạn làm nghề và sản phẩm từ nghề. Năm 2024, HTX tiếp tục phát triển làng nghề kết hợp với phát triển du lịch để đưa sản phẩm dệt dũi

vươn tới nhiều nước trên thế giới. Để làm được điều này, ngoài những sản phẩm thủ công truyền thống, chúng tôi sẽ phát triển đa dạng sản phẩm hiện đại, phù hợp với thị trường, tích cực tham gia các sự kiện, triển lãm về hàng thủ lụa trên thế giới và đào tạo thế hệ trẻ để lưu giữ và phát triển xứng tầm với sự độc đáo của làng nghề.

Theo bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương, sau kỳ nghỉ tết, không khí lao động sản xuất tại các DN trong toàn huyện đã nhộn nhịp trở lại. Các DN đều đặt ra mục tiêu phát triển, thi đua về đích sớm. Nhiều DN đã bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch, chiến lược, mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ và ký kết đơn hàng mới. Điều này khẳng định những tín hiệu lạc quan về năm 2024 kỳ vọng tạo ra sự bứt phá cho các DN. Phong trào thi đua lao động sản xuất đã được nhiều DN phát động, người lao động tích cực hưởng ứng với mục tiêu nâng cao chất lượng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Dục, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Để tránh tình trạng “đầu năm đứng đĩnh, cuối năm với vàng”, đầu năm, UBND huyện đã tổ chức phát động DN thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Qua đó mong muốn cộng đồng DN tiếp tục phát huy vai trò lực lượng xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường, chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác; đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại để đạt được kết quả cao nhất. Huyện sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc cho DN để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ở mức cao với tổng giá trị sản xuất tăng 10,5% so với năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng trở lên.

THU THỦY

Hưng Hà

Đưa nghề về cho phụ nữ

Nhờ đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững.

Ở tuổi ngoài 60, ngoài cấy hái vụ lúa, bà Hà Thị Nhỏ cũng nhiều nghề dân khác ở thôn Trung Thôn 2, xã Kim Trung còn tìm được công việc phù hợp với điều kiện và sức khỏe của bản thân ở cơ sở đan hàng thủ công của chị Lưu Thị Út cùng thôn. Bà Nhỏ cho biết: Tuổi cao, sức khỏe cũng giảm, ngoài lúc làm ruộng, công việc gia đình tôi tranh thủ làm hàng đan, thêu cao điểm có thu nhập 5 triệu đồng. Lúc đầu ngỡ ngỡ nhưng được có út hướng dẫn tận tình, giờ vào guồng rồi, có nhận vật liệu về nhà làm thôi. Con cháu tôi những lúc rảnh rỗi cũng tham gia đan cùng, rất vui vẻ.

Dù một mình xoay xở vừa chăm sóc chồng ốm liệt giường vừa lo cho con ăn học suốt 10 năm nay nhưng với tinh thần vượt khó, tích cực lao động, từ một người làm thuê, hiện chị Lưu Thị Út là chủ cơ sở đan hàng thủ công xuất khẩu với hơn 100 công nhân. Chị Út chia sẻ: Từ hoàn cảnh của gia đình, tôi rất muốn làm sao có thể tạo được việc làm, có thêm thu nhập cho phụ nữ nông thôn, nhất là những người trung, cao tuổi. Do đó, cơ sở đan hàng thủ công được thành lập. Công việc này tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với phụ nữ, nhất là những người lớn tuổi, khuyết tật.

Trải qua nhiều thăng trầm, cùng với thời gian,

nghề truyền thống mây tre đan tại xã Chi Lăng, xã Hòa Bình và một số xã lân cận của huyện Hưng Hà vẫn luôn được những phụ nữ nơi đây gìn giữ và phát triển, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Trong đó có cơ sở sản xuất mây tre đan Thanh Xuyên duy và chồng chị Nguyễn Duy Xuyên, thôn Tân Tiến, xã Chi Lăng. Bà Hoàng Thị Vinh, thôn Tân Dân, xã Hòa Bình chia sẻ: Nghề mây tre đan cũng mai một đi một chút do có nhiều công ty, nhà máy cơ sở sản xuất khác được thành lập. Cơ sở mây tre đan Thanh Xuyên đã dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều người trung tuổi. Nghề truyền thống này được chúng tôi duy trì vì phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe, như tôi mỗi ngày cũng có thu nhập khoảng 100.000 đồng từ nghề đan.

Xác định tạo việc làm, nâng cao thu nhập là “đòn bẩy” để phụ nữ nông thôn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, trên cơ sở khảo sát nhu cầu

học nghề của lao động địa phương, các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên. Đi đôi với việc duy trì, phát triển nghề truyền thống, các cấp hội đã chủ động phối hợp với nhiều công ty, đơn vị du nhập và phát triển nghề mới. Bà Lưu Thị Kim Thêu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Trung cho biết: Ở xã Kim Trung, các cơ sở mây tre đan, mây khảm, mây túi đã thu hút, tạo việc làm cho nhiều chị em ở địa phương. Từ nghề tiểu thủ công nghiệp này đã có hơn 20 gia đình phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo, vươn lên có cuộc sống tốt hơn.

Bà Đào Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà thông tin: Các cấp hội đã khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nữ, chủ động xây dựng kế hoạch, mở lớp dạy nghề phù hợp với từng đối tượng; phối hợp với các

ngành, các cấp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ nông thôn. Trong năm 2023, các cấp hội tích cực liên kết, phối hợp với các công ty, cơ sở sản xuất dạy nghề, tạo việc làm cho gần 4.700 phụ nữ. Trong đó, tập trung vào nghề đan, may gia công. Hội còn phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tặng 10 máy may công nghiệp cho phụ nữ khuyết tật. Việc phát triển nghề cũng đã khuyến khích phụ nữ nông thôn lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, tạo việc làm cho nhiều hội viên khác.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho phụ nữ khu vực nông thôn, hướng tới những ngành nghề chi em có thể làm tại nhà, tại địa phương lúc nông nhàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nhiều hình thức như mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ, sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống.

KUẬN PHƯƠNG



Phụ nữ xã Hòa Bình (Hưng Hà) có thêm thu nhập từ nghề mây tre đan.